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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
๓. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ผศ.สัญญา สะสอง  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๔. นายถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. ผศ.ดร.กัลทิมา  พิชัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๘. จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. นายทรงเกียรติ สงัฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. นายนิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๒. ผศ.สารุ่ง  ตันตระกูล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



๒ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. ผศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนัญชยา  รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี 
๘. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี รองอธิการบดี 
๙. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี 
๑๐. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๑. ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๒. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๓. ผศ.ดร.ชวิศ  จิตรวิจารณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๔. นายวินัย  ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๕. ผศ.ดร.อนุวัติ  ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๖. ผศ.กัลยา หงษาวงศ์ รักษาการผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๗. ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๑๘. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ รักษาการผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๙. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๐. นายอนุพงษ์ วรรณะ หัวหน้างานบัญชี 
๒๑. นางสาวแสงพยอม  พรมมเิทศ หัวหน้างานการเงิน 
๒๒. นางพูนรัตน์ แสงหนุ่ม รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๒๓. ดร.วันนิวัต ปันสุวงค์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม  

วิทยาลัยนานาชาติ   
๒๔. นางชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี หัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ 
๒๕. นางสาวพรรณรัตน์  บุญกว้าง หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
๒๖. ดร.กัลยา  ใจรักษ ์ หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
๒๗. ผศ.ธวัชชัย บุญม ี หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
๒๘. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ ประธานหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

คณะวิทยาการจัดการ 
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| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมโดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงานการประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ 
บุคคลอ่ืนที่ประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียงการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังน้ี  
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม  
 

- ไม่ม ี- 
 
๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 

 
 ๑.๒.๑ การจัดแขง่ขนักอลฟ์ราชภัฏสมัพันธ์ ๒๐๑๕ เม่ือวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘  

ณ สนามกอลฟ์เชียงใหม่ไฮแลนด์ กอลฟ์ แอนด์สปา รสีอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดการแข่งขันกอล์ฟราชภัฏสัมพันธ์ 
๒๐๑๕ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ สปารีสอร์ท ที่ผ่านมา 
เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ น้ัน 
 มหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันและร่วมกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ 
ราชภัฏสัมพันธ์ ๒๐๑๕ ดังกล่าว โดยมีทีมกอล์ฟจากมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ ธนาคาร บริษัท ห้างหุ้นส่วน 
สมาคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน ๓๑ ทีม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนป้ายและการแข่งขัน  
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีดังนี้ 

(๑) นายบุญรัตน์  วงศ์ใหญ่ 
(๒) ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ 
(๓) นายทินกร นําบุญจิตต์ 
(๔) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู 
(๕) ดร.ศุภวัตร ภูวกุล 
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี 

 ในการน้ี นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ร่วมบริจาคเงินเพ่ือสมทบการจัดหา
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ บริจาคสมทบ จํานวน ๓๑,๕๐๐ บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๖,๕๐๐ บาท 
  



๔ 
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ทั้งน้ี นายกสภามหาวิทยาลัยได้ต้ังข้อสังเกตเก่ียวกับจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่มีความเดือนร้อนเร่ืองทุน โดยพิจารณาจากข้อมูลต่อไปน้ี  

 (๑)  จํานวนนักศึกษาภาคการศึกษา ที่ ๑ ที่เข้ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
มีจํานวนทั้งสิ้น ๗,๘๗๐ คน จากนักศึกษาทั้งหมดประมาณ ๑๗,๐๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๙ ซึ่งนํามา 
ใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ประมาณ ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าครองชีพ ประมาณ ๑๐๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท  

 (๒)  จํานวนนักศึกษาที่ผ่อนผันชําระค่าลงทะเบียน จํานวน ๔๑๔ คน 
 (๓)  จํานวนนักศึกษาช่วยงานตามหน่วยงานต่าง ๆ จํานวน ๙๕ คน  
จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดต้ังกองทุนขึ้นมากองทุนหน่ึงเพ่ือช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา

ที่มีความเดือดร้อนและขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ        

  
มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ และขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ในการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ  ราช
ภัฏสัมพันธ์ ๒๐๑๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ สปารีสอร์ท 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยให้หาวิธีการดูแล ช่วยเหลือ และเยียวยานักศกึษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ในแต่ละปีตามความเหมาะสม  
 

 ๑.๒.๒ ความคืบหนา้ กรณี “Webometrics Ranking of World Universities” 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้มีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างภาพลักษณ์และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย น้ัน 
 บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก โดย Webometrics Ranking of World Universities เรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าได้มอบให้สํานักวิทย-
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลประกอบการพิจารณาของ Webometrics 
Ranking of World Universities เพ่ือเร่งดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ     

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ ความคืบหน้า กรณี “Webometrics Ranking of World Universities” ว่ามหาวิทยาลัย 
ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย 
Webometrics Ranking of World Universities เรียบร้อยแล้ว 

 
  



๕ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๓.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ขอลาออก จํานวน ๑ ราย 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก คณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ขอลาออกจากตําแหน่ง ต้ังแต่
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จึงทําให ้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ  การลาออกของผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร . ธัญญา  ทะพิงค์แก  คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และทําให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘   
เป็นต้นไป  
 

 ๑.๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบรหิาร 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวนหน่ึงคน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี  
เพ่ือเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (มีวาระการดํารงตําแหน่งเริ่มต้ังแต่วันที่  
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗) ได้ขอลาออกจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลให้พ้นจากตําแหน่ง  
ก่อนครบวาระสามปี ทําให้ตําแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวนหน่ึงคนว่างลง เพ่ืออนุวัตตามมาตรา ๑๖ (๓) และมาตรา ๑๗ วรรคหก 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการ ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗  
 บัดน้ี อธิการบดีได้เรียกประชุมผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพ่ือดําเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ อธิการบดีจึงประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผฎ้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
แทนตําแหน่งที่ว่าง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งมีผลให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 



๖ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๑.๓.๓ การถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๕๗/๒๕๕๗  
กรณี การถูกให้ออกจากงานและสาเหตุที่เก่ียวเนื่อง ของนายสุขสถิต เคหา 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยศาลปกครองเชียงใหม่ มีหมายแจ้งคําสั่งศาล ลงวันที่ 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๕๗/๒๕๕๗ กรณีที่นายสุขสถิต 
เคหา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗  
ความละเอียดแจ้งแล้วน้ัน 
 เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงมีคําสั่งเรียกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้ามาในคดีน้ี โดยกําหนดให้
เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงแจ้งมายังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพ่ือทราบ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ การถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๕๗/๒๕๕๗  
กรณี การถูกให้ออกจากงานและสาเหตุที่เก่ียวเน่ือง ของนายสุขสถิต เคหา ว่าศาลปกครองเชียงใหม่มีคําสั่ง
เรียกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้ามาในคดีน้ี โดยกําหนดให้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ 
 
 ๑.๓.๔ การถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๖๗/๒๕๕๘  

กรณี การอนุมัติให้ปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศกึษา ๒๕๕๗  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ของนายปรัชญา ลาวิชัย 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยศาลปกครองเชียงใหม่ มีคําสั่งเรียกคู่กรณี ลงวันที่  
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนายปรัชญา ลาวิชัย เป็นผู้ฟ้องคดี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดี 
ที่ ๑, ๒ และ ๓ ตามลําดับ เพ่ือต้องการข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมมาประกอบการพิจารณาในช้ันตรวจคําฟ้อง ศาลจึงนัด 
ไต่สวนในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ศาลปกครองเชียงใหม่ 
 และต่อมาในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีบันทึกถ้อยคําคู่กรณี (ช้ันไต่สวน)  
ตามคดีหมายเลขดําที่ ๖๗/๒๕๕๘ โดยนายปรัชญา ลาวิชัย ได้แถลงต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เพ่ือขอถอนคําฟ้อง
เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงแจ้งมายังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพ่ือทราบ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ การถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ตามคดีหมายเลขดําที่ ๖๗/๒๕๕๘  
กรณี การอนุมัติให้ปริญญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ของนายปรัชญา 
ลาวิชัย ว่านายปรัชญา ลาวิชัย ได้แถลงต่อศาลปกครองเชียงใหม่เพ่ือขอถอนคําฟ้องเรียบร้อยแล้ว 
 
  



๗ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๑.๓.๕ รายงานการประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บรหิาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ได้ประชุมสัมมนาร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ Alpine Golf Resort 
Chiang Mai อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน น้ัน  
 บัดน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการจัดโครงการประชุมสัมมนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๑.๓.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ รายงานการประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่  
 
 ๑.๓.๖ วารสาร adiCET MAG ISSUE NO.1  

ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน 
แห่งเอเชีย (adiCET) ได้จัดทําวารสาร adiCET MAG ISSUE NO.1 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) ซึ่งบัดน้ีวารสารฯ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๖ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ วารสาร adiCET MAG ISSUE NO.1 ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี-
ชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET)  
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับ
การจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี 
   



๘ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๑. หน้า ๒๓ ข้อ ๔ บรรทัดที ่๓ เพ่ิมเติมข้อความ  
จากเดิม “...และท่านเป็นผู้อาวุโสเกินที่จะ”  
เป็น “...และทา่นเป็นผู้อาวุโสเกินกว่าที่จะ” 

๒. หน้า ๒๓ ข้อ ๘ บรรทัดสุดทา้ย แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “...หากรู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกว่าไม่เหมาะสม”  
  เป็น “...หากรู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกว่าไม่เหมาะสมเห็นว่าไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
ชุดดังกล่าว)” 

๓. หน้า ๒๕ ลําดับที่ ๖ แก้ไขขอ้ความ  
จากเดิม “นายทรงเกียรติสังฆมณี”  
เป็น “นายทรงเกียรติ สังฆมณี” 

๔. หน้า ๒๗ จํานวนรวมของผู้สําเร็จการศึกษา วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระดับปริญญาตรี แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อความ 

จากเดิม “๑,๕๕๕ คน”  
เป็น “๑,๕๕๕๑,๕๕๖ คน” 

๕. หน้า ๒๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ เพ่ิมเติมข้อเสนอแนะ ข้อ ๔ ดังน้ี “เน่ืองจากมีหนังสือจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ แจ้งว่านายปรัชญา ลาวิชัย นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสมในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จึงจําเป็นต้องมีการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงก่อน” 

๖. หน้า ๓๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ข้อเสนอแนะข้อ ๑ บรรทดัที่ ๒ แก้ไขขอ้ความ 
จากเดิม “ใหปี้ละเท่าไหร่ มกีารวิเคราะห์...” 
เป็น “ให้ปีละเท่าไหร่ไร มีการวิเคราะห์...” 

 
ทั้งน้ีมีกรรมการบางท่านได้ท้วงติงรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ไม่เป็นไปตามมติที่

ประชุมในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เน่ืองจากวันน้ันที่ประชุมได้มีการถอนช่ือ นายปรัชญา ลาวิชัย ออกจาก
การอนุมัติให้ปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ และนายถนอม 
อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมขอยืนยันมติสภามหาวิทยาลัยว่าถูกต้องและ
เป็นไปตามเจตนารมย์ทุกประการ คือ อนุมัติให้ปริญญา จํานวน ๑,๖๐๓ คน ตามบัญชีรายช่ือที่เสนอ         
ส่วนกรณ ีนายปรัชญา ลาวิชัย ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมก่อน 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามท่ีแก้ไข  
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
  
 - ไม่มี – 
 
 
 
 



๙ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 

  - ไม่ม ี– 
 

๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
 

๔.๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ัง  
เป็น คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ข้อ ๑๘ ในส่วน 
ที่เก่ียวข้องกับการสรรหาบุคคล เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗ โดยอนุโลม ดังน้ัน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงได้จัดทํา (ร่าง) คําสั่ง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัย
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภา-
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

 แก้ไขช่ือลําดับที่ ๖ จากเดิม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กัลทิมา พิชัย” 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จํานวน ๑๐ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็น ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

เป็น กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

เป็น กรรมการ 
๔. นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

เป็น กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมกิตต์ิ ธรรมโม รองอธิการบดี 

เป็น กรรมการ 



๑๐ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็น กรรมการ 

๗. นางสาวบังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เป็น กรรมการ 

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เป็น เลขานุการ 

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกตุ อุทธโยธา ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย นิติกรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

 
๔.๒.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพฒันาระบบการบริหารงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงเห็นสมควรให้มี
การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือปรับกลไกให้เอ้ือ
ต่อการบริหารยุคใหม่และแก้ไขปัญหาในการทํางานทั้งปัญหาการทํางานระหว่างคณะ/สถาบัน/สํานัก และ
ระหว่างส่วนราชการภายในคณะ/สถาบัน/สํานัก รวมทั้งส่วนงานภายในและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย 
ที่จัดต้ังขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย  
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาแนวทาง 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 
๑. มหาวิทยาลัยควรจัดทํากรอบอัตรากําลังให้ครอบคลุมถึงตําแหน่งผู้บริหารท้ังหมดของ

มหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสนับสนุน รวมถึงหน้าที่ของแต่ละตําแหน่ง เน่ืองจากในอนาคตมหาวิทยาลัย
ของรัฐทุกแห่งต้องมีการกําหนดกรอบอัตรากําลัง และต้องเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เห็นชอบ โดยกรอบอัตรากําลังน้ีต้องกําหนดใช้ไม่น้อยกว่า ๔ ปี เพ่ือความสะดวก
ในการกําหนดงบประมาณเพ่ือดําเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

๒. คณะกรรมการชุดน้ีควรดําเนินการในเร่ืองกําหนดกรอบอัตรากําลังดังกล่าวข้างต้น โดยให้
พิจารณาและกําหนดตําแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ในกรอบอัตรากําลัง โดยคํานึงถึงปริมาณและ
คุณภาพของงานเป็นหลัก 

๓. ควรระบุอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้ชัดเจน โดยให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการเป็น  
๒ ระยะ คือ ระยะแรกให้พิจารณาถึงปัญหา/อุปสรรคที่มีอยู่ เพ่ือดําเนินการแก้ไข โดยพิจารณาจากปัญหา
เร่งด่วน/เฉพาะหน้า และระยะที่สองให้คณะกรรมการฯ จัดทํากรอบอัตรากําลังดังกล่าวข้างต้น 

 



๑๑ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
๑. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงาน ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๙ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
(๑) นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
เป็น ประธานกรรมการ 

(๒) รองศาสตราจารย์อานนท์ เทีย่งตรง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

(๓) รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

(๔) นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

(๕) นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 
เป็น กรรมการ 

(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี มณีโกศล ผู้ช่วยอธิการบดี 
เป็น กรรมการ 

(๗) นางประไพ ปรีชา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ 
กองนโยบายและแผน 
เป็น เลขานุการ 

(๘) นางสาววิลาวัลย์ หน่อคําศักด์ิ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
(๙) นางวิไลพักตร์ จริงไธสง เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

  ๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้มีความชัดเจน
ย่ิงขึ้น ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  

๔.๒.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาแนวทางการใช้พื้นที ่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ทั้ง ๔ แห่ง คือ (๑) พ้ืนที่เวียงบัว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (๒) พ้ืนที่แม่สา ตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ (๓) พ้ืนที่แม่ริม ตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ (๔) พ้ืนที่แม่ฮ่องสอน ตําบล
ปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการพัฒนาเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ      
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรให้มีการศึกษาแนวทางการใช้พ้ืนที่ เพ่ือให้
การพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวมีความต่อเน่ือง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างย่ังยืน 

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาแนวทาง 
การใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 



๑๒ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 
๑. พ้ืนที่แม่สาและพ้ืนที่แม่ริมยังหาข้อสรุปไม่ได้ถึงรูปแบบที่จะดําเนินการต่อไป จึงมีความจําเป็นที่

จะขอต้ังคณะกรรมการฯ ดังกล่าวขึ้น เพ่ือหาข้อสรุปและเร่งดําเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป  
๒. มหาวิทยาลัยเคยดําเนินการพิจารณาระดมความคิดเรื่องการบริหารจัดการพ้ืนที่ไว้ค่อนข้างมาก 

คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ควรนําข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดมาประมวลและวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่สามารถเอ้ือต่อ
การบริหารของมหาวิทยาลัยในแต่ละพ้ืนที่ และควรเลือกบริบทที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุดเป็น
หลัก รวมถึงต้องเร่งดําเนินการเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีจุดยืนที่ชัดเจน 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาแนวทางการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
จํานวน ๑๓ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
เป็น ประธานกรรมการ 

๒. นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
เป็น กรรมการ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

๕. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

๗. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

๘. นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 
เป็น กรรมการ 

๙. รองศาสตราจารย์ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี 
เป็น กรรมการ 

๑๐. นายณัฏฐพร จกัรวิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดี  
เป็น กรรมการ 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี มณีโกศล ผู้ช่วยอธิการบดี  
เป็น กรรมการ 

๑๒. นางประไพ ปรีชา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
เป็น เลขานุการ 



๑๓ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๑๓. นางสาววิลาวัลย์ หน่อคําศักด์ิ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางวิไลพักตร์ จริงไธสง เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 
๔.๒.๔ แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ 
การแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงาน 
ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๔ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 
๑. การเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ในครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยควรนําเสนอรายละเอียด

เก่ียวกับประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวเบ้ืองต้นของผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ประวัติการทํางาน ความรู้ความสามารถ และ 
วุฒิการศึกษา โดยให้แนบรายละเอียดดังกล่าวพร้อมกับ (ร่าง) คําสั่งด้วย เพ่ือสะดวกต่อการพิจารณา 

๒. มหาวิทยาลัยควรประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิให้ชัดเจนถึงความเช่ียวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิที่
มหาวิทยาลัยต้องการให้ช่วยเหลือในระยะเวลาที่ดํารงในตําแหน่ง  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน ๔ ราย รายละเอียด
ตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑. รองศาสตราจารย์ญาณิณ โอภาสพัฒนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

๒. รองศาสตราจารย์ธวัชชัย รัตนชเลศ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 
 

  



๑๔ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๒.๕ แต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ
ตามความข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑  
ข้อ ๖ (๓) สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.)  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) จํานวน  
๒ ราย  รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็น กรรมการ 
๒. คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็น กรรมการ 

 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
 
๔.๒.๖ แต่งต้ังผู้ปฏิบติัหน้าทีใ่นการประชุม  

คณะกรรมการบริหารงานบคุคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ
ตามความข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑  
ข้อ ๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙ (๖) 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.)  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๖ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) จํานวน ๔ ราย  รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑. นางนาฏสะคราญ เรือนคํา เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๒. นางสาววันวิสาข์ สมควร เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๓. นายภาคภูมิ ทะนุดี เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๔. นางสาวสุทิวา สิมทะราช เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

 
ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
 



๑๕ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๒.๗ แต่งต้ังผู้ปฏิบติัหน้าทีใ่นการประชุม  
คณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕  
วรรคสาม สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
คณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๗ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) จํานวน ๒ ราย  รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑. นางนาฏสะคราญ เรือนคํา เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๒. นางสาววันวิสาข์ สมควร เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  
 
๔.๒.๘ แต่งต้ังผู้ปฏิบติัหน้าทีใ่นการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยดําเนินการไปด้วย

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ .  ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙ (๖) สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๘ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังนายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

 
๔.๒.๙ แต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่างลงจํานวน 
หน่ึงตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และเพ่ิมเติมในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไป
ตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย 



๑๖ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการ แทนตําแหน่งที่ว่าง  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๙ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการ แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน ๒ ราย รายละเอียดตาม 
(ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑. นางสาวกาญจนา ทองบุญนาค ผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็น กรรมการสภาวิชาการ 

๒. นางพูนรัตน์ แสงหนุ่ม ผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจําวิทยาลัยนานาชาติ 
เป็น กรรมการสภาวิชาการ 

 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยลําดับที่ ๑ อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระ 

ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน คืออยู่ในตําแหน่งได้จนถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ และลําดับที่ ๒ มีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งคราวละสองปี 

 
๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 

 
  ๔.๓.๑ อนุมัติให้ปรญิญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปกีารศึกษา ๒๕๕๗  

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๑๖ คน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามความ 
ในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 ระดับปริญญาตรี ๑๖ คน 

   รวม ๑๖ คน 
 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

อนุมัติให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๑๖ คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 
 



๑๗ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

  ๔.๓.๒ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ดร.วันนิวัต ปันสุวงค์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติ นําเสนอ 

ที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยนานาชาติได้พัฒนาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็น และมีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

ดังน้ัน จึงนําเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน
นําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
  ๔.๓.๓ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธวัชชัย บุญมี หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิทยา- 
การจัดการ ได้พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็น 
และมีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

ดังน้ัน จึงนําเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

๑. เนื่องจากสภาวิชาการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาจารย์ประจําหลักสูตร (อาจารย์พุทธมน สุวรรณ
อาสน์) ว่ามีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและปริญญาโทไม่ตรงกับสาขาวิชาการจัดการน้ัน ทางคณะวิทยาการ-
จัดการได้ตรวจสอบและหาข้อมูลแล้ว พบว่าหากพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สาขาวิชาบัญชี 
ถือได้ว่ามีความเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

๒. ควรระบุเน้ือหาเก่ียวกับ Asean Economics Community – AEC เข้าไปในหลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรม  



๑๘ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๓. ควรมีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน/ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
๔. ควรจัดการศึกษาเป็นสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตรทางการบริหารธุรกิจ  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
  ๔.๓.๔ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอที่ประชุมว่า 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้พิจารณา 
ให้ความเห็น และมีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

ดังน้ัน จึงนําเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

๑. ควรระบุเน้ือหาเก่ียวกับ Asean Economics Community – AEC เข้าไปในหลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรม  

๒. ควรมีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน/ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
๓. ควรจัดการศึกษาเป็นสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตรทางการบริหารธุรกิจ  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
  ๔.๓.๕ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาบริหารทรพัยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอที่ประชุมว่า 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร



๑๙ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
ได้พิจารณาให้ความเห็น และมีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

ดังน้ัน จึงนําเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

๑. ควรระบุเน้ือหาเก่ียวกับ Asean Economics Community – AEC เข้าไปในหลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรม  

๒. ควรมีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน/ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
๓. ควรจัดการศึกษาเป็นสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตรทางการบริหารธุรกิจ  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ . ๒๕๕๘ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อย 
ก่อนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
  ๔.๓.๖ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอที่ประชุมว่า 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ .ศ .  ๒๕๕๘  โดยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๘  เมื่อ วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
ได้พิจารณาให้ความเห็น และมีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

ดังน้ัน จึงนําเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๖ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

๑. ควรระบุเน้ือหาเก่ียวกับ Asean Economics Community – AEC เข้าไปในหลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรม  

๒. ควรมีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน/ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
๓. ควรจัดการศึกษาเป็นสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตรทางการบริหารธุรกิจ  

 



๒๐ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ . ๒๕๕๘ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อย 
ก่อนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 
 
  ๔.๓.๗ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรบัญชบีัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอที่ประชุมว่า 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็น และมีมติให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

ดังน้ัน จึงนําเสนอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภา-
มหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๗ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

๑. ควรระบุเน้ือหาเก่ียวกับ Asean Economics Community – AEC เข้าไปในหลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรม  

๒. ควรมีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน/ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
๓. ควรจัดการศึกษาเป็นสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตรทางการบริหารธุรกิจ  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัย
นําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ต่อไป 

 
  ๔.๓.๘ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมว่าด้วยคณะครุศาสตร์  

ได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็น และมีมติให้นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

ดังน้ัน จึงนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๘ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  



๒๑ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

๑. ควรมีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน/ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
๒. ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปยังไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักการของหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป มีการกําหนดเน้ือหาครอบคลุมหลักสูตร แต่วิธีการบริหารหลักสูตรยังไม่มีการบูรณาการ ทําให้ไม่
เอ้ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

๓. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเร่งปรับปรุงหลักสูตร หากดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปต่อไป 

๔. ควรพิจารณารายวิชาที่จําเป็นที่จะให้นักศึกษาเรียนตามความเหมาะสม 
๕. ประเด็นที่สามารถแก้ไขได้ควรแก้ไขโดยเร่งด่วน เช่น ช่ือวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

คําอธิบายรายวิชา เป็นต้น 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 

  ๔.๔.๑  (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนคาํขอต่อเวลาราชการ 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี นําเสนอที่ประชุมว่าตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
น้ัน  

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึง (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนคําขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

๑. เพ่ิมเติมข้อความในช่ือเรื่องของประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
จากเดิม “เรื่อง วิธีการต่อเวลาราชการของข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....”  
เป็น “เรื่อง วิธีการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....” 



๒๒ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๒. หน้า ๑๐๒ ข้อ ๑ บรรทัดที่ ๔ และ ๕ ควรปรับปรุงข้อความ โดยให้มีความหมายครอบคลุมและ
เปิดกว้างกว่าน้ี เช่น ต้องเป็นผู้ที่อุทิศตน มีความเสียสละ และมีความต้ังใจ เป็นต้น หากระบุเช่นน้ี ประกาศฯ 
ฉบับดังกล่าวจะมีผลเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องเดียว และใช้ได้ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่าน้ัน 

๓. หน้า ๑๐๓ ข้อ ๓ (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “คณบดีคณะหรือคณบดีวิทยาลัย จํานวนสามคน เป็น กรรมการ”  
  เป็น “คณบดีคณะหรือคณบดีวิทยาลัยที่มีบุคลากรในสังกัดที่เข้าข่ายที่จะต่อเวลาราชการในปีน้ัน ๆ

จํานวนสามคน เป็น กรรมการ”  
๔. หน้า ๑๐๔ เพ่ิมเติมข้อความในช่ือแบบคําขอต่อเวลาราชการ 
  จากเดิม “แบบขอต่อเวลาราชการ” 
  เป็น “แบบคําขอต่อเวลาราชการ” 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนคําขอต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมอบมหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมพิจารณายกระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑, ๔.๖.๑ และ ๔.๖.๒
ขึ้นมาพิจารณาก่อนตามลําดับ เน่ืองจาก เป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๒ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  เห็นชอบให้ยกระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๕.๑, ๔.๖.๑ และ ๔.๖.๒ ขึ้นมาพิจารณาก่อน
ตามลําดับ  

 
๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 

  ๔.๕.๑ ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารเงนิเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ศธ ๐๕๑๑/ว๘๐ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารเงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
โดยขอให้มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือประโยชน์ในการทบทวนระบบการควบคุมการเงินการคลัง 
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

(๑) สําเนารายงานการเงินประจําปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับล่าสุด 
(๒) สําเนาคําสั่งแต่งต้ังกรรมการเก็บรักษาเงิน 
(๓) สําเนาคําสั่งแต่งต้ังผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน 
(๔) สําเนาคําสั่งแต่งต้ังผู้มีอํานาจลงนามในเช็คและเง่ือนไขการลงนาม 
(๕) จํานวนบัญชีธนาคารทุกแห่งทั้งหมดที่เปิดในนามมหาวิทยาลัย 



๒๓ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

และขอให้กรอกแบบสอบถาม พร้อมทั้งลงนามรับรองโดยสภามหาวิทยาลัย ส่งคืนสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน น้ัน 
 บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเร่ืองดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

๑. ในตอนที่ ๓ ที่ประชุมต้องพิจารณาให้ได้คําตอบร่วมกันเพียงคําตอบเดียว แล้วส่งไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

๒. การที่จะลงความคิดเห็นภายในที่ประชุมน้ีว่ามีความมั่นใจหรือค่อนข้างมั่นใจในข้อคําถามต่าง ๆ 
น้ัน อาจเร็วเกินไป เน่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่ได้รับรายละเอียดเบ้ืองต้นล่วงหน้า อาจต้องให้
ระยะเวลาในการพิจารณาก่อน และฝ่ายบริหารควรนําเสนอรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ โดยละเอียด 

๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะมีความมั่นใจได้ น้ัน มหาวิทยาลัยต้องรับรองว่าข้อมูล 
ที่รายงานมาทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ โดยมีการรับรองต้ังแต่ผู้อํานวยการกองคลังขึ้นมาจนถึง
อธิการบดีตามลําดับ 

๔. ในการมอบหมายอํานาจของอธิการบดีให้ผู้บริหารนั้นมีการกําหนดวงเงินในการอนุมัติไว้ชัดเจน 
แต่สําหรับการจ่ายเงินอธิการบดีไม่ได้กําหนดวงเงินไว้ ถือได้ว่ายังเป็นช่องว่างอยู่ 

๕. มหาวิทยาลัยควรต้ังคณะทํางานขึ้นมาคณะหนึ่งเพ่ือดําเนินการตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัย 
ได้ดําเนินการเป็นไปตามที่รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ังหน่ึง 

๖. เน่ืองจากความเป็นจริงกรรมการสภามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดําเนินการควบคุมเร่ือง
การเงินอย่างใกล้ชิดและจริงจัง อีกทั้งยังไม่ทราบระบบและกลไกด้านการเงินอย่างถ่องแท้ เป็นไปได้หรือไม่หาก
มหาวิทยาลัยต้ังคณะกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึง ไปดําเนินการตรวจสอบข้อมูลข้างต้น และเข้ามานําเสนอต่อ    
สภามหาวิทยาลัยโดยละเอียดอีกคร้ัง 

๗. ไม่จําเป็นต้องต้ังคณะกรรมการ เน่ืองจากคณะกรรมการไม่สามารถลงรายละเอียดได้ทั้งหมด 
ดังน้ัน ควรให้ผู้รับผิดชอบรับรองขึ้นมาตามลําดับสายการบังคับบัญชาจนมาถึงผู้บริหารสูงสุด  

๘. หากพิจารณาให้ดีน้ัน ผู้รับผิดชอบและผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ ได้ให้คํารับรองมาเรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรให้คําตอบของแต่ละคนลงในแบบฟอร์มตอนที่ ๓ และนํามาสรุปเป็นคําตอบ
เพ่ือส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป โดยยึดคําตอบที่มีเสียงข้างมากเป็นหลัก 

๙. ควรให้ผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพบัญชีมาช่วยตรวจสอบเพ่ือความรัดกุม เน่ืองจากขณะน้ีเป็นการรับ
ข้อมูลจากผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว  

๑๐. หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน นอกเหนือจากการให้คําตอบ 
ในแบบฟอร์มตอนที่ ๓ ให้ระบุเจตนาว่าขอสงวนสิทธ์ิการออกความเห็นในเอกสารดังกล่าว 

จากน้ันที่ประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละคนตอบคําถามโดยกรอกลงในแบบฟอร์มตอนที่ ๓ 
และได้มอบหมายให้ ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง พร้อมผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
ดําเนินการรวบรวมคําตอบ โดยมีผลสรุปดังน้ี 

 
 



๒๔ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 
คําถาม 

คําตอบ  
ไม่ตอบ

 
สรุปคําตอบสง่ไปยัง สกอ. ม่ันใจ ค่อนขา้ง

ม่ันใจ 
๑. ระบบการเงินของมหาวิทยาลัยมีการ
ควบคุมอย่างใกล้ชิดทั้งผู้บริหารและสภา-
มหาวิทยาลัย 

- - - สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึง่กําหนดไว้ 
ในมาตรา ๑๘ 

๒. การมอบหมายงานและการมอบอํานาจ ๑๕ ๓ - มั่นใจ 
๓. การควบคุมการใช้อํานาจ ๑๔ ๔ - มั่นใจ 
๔. การจัดระบบเพ่ือการอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ๑๕ ๓ - มั่นใจ 
๕. การสื่อสารภายใน ๗ ๙ ๒ ค่อนข้างมัน่ใจ 
๖. การจัดการเก่ียวกับการอนุมัติ/ตัดสินใจ 
ในเรื่องที่สําคัญ 

๑๑ ๗ - มั่นใจ 

๗. การประเมินและติดตามผลจากแผน
และการสั่งการ 

๗ ๑๑ - ค่อนข้างมัน่ใจ 

๘. การสับเปลี่ยนหมุนเวียน ๘ ๙ ๑ ค่อนข้างมัน่ใจ 
 
ทั้งน้ี มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมทั้งหมด จํานวน ๒๑ คน และมีกรรมการสภา-

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิไม่ออกความเห็น จํานวน ๓ คน ดังน้ี 
(๑) จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

ขอสงวนสิทธ์ิไม่ออกความเห็น เน่ืองจากเห็นว่าเป็นการตัดสินใจที่เร่งด่วนและเร่งรัดเวลาในการพิจารณา ทั้งที่
ยังไม่ทราบระบบการเงินอย่างชัดเจน โดยสภามหาวิทยาลัยเสนอว่าควรให้มีคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลแล้ว
นํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ัง เพ่ือความชัดเจนในระบบการเงิน จึงขอทําคําสงวนมติดังกล่าวไว้ว่ายังขาด
ความชัดเจนในการกํากับดูแล 

(๒) นายทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่ออกความเห็น เน่ืองจากมีเวลาน้อยเกินไปในการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเงินของ
มหาวิทยาลัย 

(๓) นายนิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ขอสงวนสิทธ์ิ 
ไม่ออกความเห็น เน่ืองจากข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วนและไม่มีโอกาสตรวจสอบขอ้มูล 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบคําตอบที่ได้ข้อสรุปร่วมกัน และมอบมหาวิทยาลัยส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป  

 
  



๒๕ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
  ๔.๖.๑ การปรับปรุงตําแหน่งและคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

เพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย 

 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ เป็นการประชุมลับ ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม  
โดยที่ประชุมอนุญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ นางสาวปราณิศา 
จันทร์มา และนางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย และว่าที่
ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมเข้าร่วมประชุมได้  
 รองศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ กิจจนศิริ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
นํา เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการพิจารณาปรับปรุ ง ตําแหน่ ง  และคัดเลือกข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาเข้าข่ายเพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย ตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการนําเสนอ  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย  

  เห็นชอบผลการพิจารณาปรับปรุงตําแหน่งและคัดเลือก นางสาวพนิดา สัตโยภาส พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
คณะวิทยาการจัดการ เข้าข่ายเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ ต้ังแต่วันที่ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ รายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการนําเสนอ 
 
  ๔.๖.๒ การปรับปรุงตําแหน่งและคดัเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 
   (พิจารณาวินจิฉัยการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จํานวน ๑ ราย) 

 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ เป็นการประชุมลับ ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม  
โดยที่ประชุมอนุญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ นางสาวปราณิศา 
จันทร์มา และนางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย และว่าที่
ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมเข้าร่วมประชุมได้  
 รองศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ กิจจนศิริ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
นําเสนอที่ประชุมว่าตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗  
ได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาปรับปรุงตําแหน่งและคัดเลือกนางสุชานาฏ สิตานุรักษ์ ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ไม่เข้าข่ายเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ น้ัน  
  



๒๖ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ต่อมา ผู้เสนอขอฯ ได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการครั้งที่ ๑ ต่อ สภา-
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยได้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติว่า “คําช้ีแจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการจึงรับไว้พิจารณา โดยมอบคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิม 
พิจารณาคําช้ีแจงข้อโต้แย้งต่อไป”  
 บัดน้ี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่  
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้พิจารณาคําช้ีแจงข้อโต้แย้งทางวิชาการของผู้เสนอขอทบทวนแล้ว มีมติว่า “คําช้ีแจง
ข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการในข้อสังเกตบางข้อ ผู้เสนอขออธิบายในลักษณะเพ่ิมเติม ซึ่งแสดงว่าในงานที่
เสนอขอ ผู้วิจัยมิได้เขียนไว้ ทั้งที่ควรจะได้เขียนไว้ (ตัวอย่างเช่นข้อสังเกตข้อ ๑) หรือไม่ตรงประเด็น” และมีมติ
ยืนยันผลการประเมิน คือ  

๑. ผลการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ คือ “ผ่าน”  
๒. ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ งานวิจัย “Training in Communicative English Skills 

for the Tourism Industry” (ปริมาณงาน ๑๐๐%) ระดับคุณภาพ “ยังไม่ถึงระดับดี” ตํารา “English for 
cultural Communication 2” ระดับคุณภาพ “ยังไม่ถึงระดับดี” 
 ดังน้ัน คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงได้ประชุมเพ่ือพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ คือ คําช้ีแจงข้อโต้แย้งไม่มี
เหตุผลทางวิชาการและมีมติยืนยันผลการพิจารณา คือ 

๑. ผลการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ คือ “ผ่าน” ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
กําหนด 

๒. ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ช่ือเรื่อง “Training in Communicative 
English Skills for the Tourism Industry” (ปริมาณงาน ๑๐๐%) คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
ระดับคุณภาพ “ยังไม่ถึงระดับดี” ตํารา ช่ือ “English for cultural Communication 2” คุณภาพไม่อยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ระดับคุณภาพ “ยังไม่ถึงระดับดี”  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 

มติสภามหาวิทยาลัย  
  สภามหาวิทยาลัยมีคําวินิจฉัยเห็นชอบผลการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสุชานาฏ สิตานุรักษ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัดสาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ ว่าข้อโต้แย้งฯ ไม่มีเหตุผลทางวิชาการและมีมติยืนยันผลการพิจารณา คือ 

๑. ผลการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ คือ “ผ่าน” ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
กําหนด 

๒. ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ งานวิจัย “Training in Communicative English Skills 
for the Tourism Industry” (ปริมาณงาน ๑๐๐%) คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ระดับคุณภาพ 
“ยังไม่ถึงระดับดี” ตํารา “English for cultural Communication 2” คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
ระดับคุณภาพ “ยังไม่ถึงระดับดี”  



๒๗ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

  
  ๔.๔.๒  (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย การบริหารและการดําเนนิงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

  ๔.๔.๓  (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การพจิารณาแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย 
ที่เคยดาํรงตําแหน่งทางวิชาการมาก่อน พ.ศ. .... 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 
 
 ๕.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ง นโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ในช่วงปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  
เพื่อใช้เปน็กรอบในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชยี 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเชีย ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอนุโลม  
 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของ
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๘ วรรคสาม ประกอบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเชีย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ เพ่ือให้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
 
  



๒๘ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๕.๒ หนังสือสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว๓๐๑  
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงนิเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มี

หนังสือถึงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว๓๐๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ว่าเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเกิดความเข้าใจเก่ียวกับ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในรอบ 
การประเมินระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการไปตามปกติ ส่วนการเลื่อนเงินเดือนขอให้ชะลอการสั่งเลื่อนเงินเดือน  
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ไว้ก่อน  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  

รับทราบ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘   
 
 ๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทนุ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๔ กองทุน 
(๑) กองทุนสวัสดิการบคุลากร  

 (๒) กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 (๓) กองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
  (๔) กองทุนก่อสร้างองคพ์ระมหาเจดีย์ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย การจัดต้ังกองทุนน้ัน ๆ ซึ่งได้กําหนดให้รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุนให้สภา-
มหาวิทยาลัยทราบภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๔ กองทุน ดังน้ี  
  (๑) กองทุนสวัสดิการบุคลากร  
 (๒) กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 (๓) กองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
  (๔) กองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
  



๒๙ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

๑. กองทุนสวัสดิการบุคลากรควรมีช่องทางในการกู้ฉุกเฉินด้วย 
๒. กองทุนสวัสดิการบุคลากร หน้า ๑๑ ควรระบุหมายเหตุเก่ียวกับรายจ่ายค่าจัดซื้อผ้าตัดชุดพ้ืนเมือง

ไว้ด้วย เน่ืองจากเป็นยอดการเบิก-จ่ายจริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
๓. เน่ืองจากกองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นกองทุนระดับหน่วยงาน ทําให้มีวงเงินค่อนข้างน้อย  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จํานวน ๔ กองทุน ได้แก่ (๑) กองทุนสวัสดิการบุคลากร (๒) กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา (๓) กองทุนวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน และ (๔) กองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์   
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ การทักท้วงการบันทึกรายงานการประชุมไม่ถูกต้อง  

ของ นายนิมิต วุฒิอินทร์  
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีนายนิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจํา ได้มีบันทึกข้อความถึงนายกสภามหาวิทยาลยั ที่ พิเศษ/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
เร่ือง ขอบันทึกเพ่ิมเติมในรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๑ นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ การทักท้วงการบันทึกรายงานการประชุมไม่ถูกต้อง ของ นายนิมิต วุฒิอินทร์  
โดยมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังหน่ึง 
 
 ๖.๒ การขอสาํเนาบันทึกเสียงการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
 นายทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ี
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงของการประชุม จึงใคร่ขออนุญาต 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอสําเนาบันทึกเสียงการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูล โดยไม่นําไปขยายผลต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย อนุญาตให้ขอสําเนาบันทึกเสียงการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ โดยให้ทําหนังสือมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
และไม่อนุญาตให้บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุม เน่ืองจากทําให้
เสียบรรยากาศการประชุมและทําให้รู้สึกเกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  
 



๓๐ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การขอสําเนาบันทึกเสียงการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่  

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยให้ทําหนังสือมาเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่อนุญาตให้บุคคลอ่ืนนอกเหนือจาก 
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุม เน่ืองจากทําให้เสียบรรยากาศการประชุมและทําให้รู้สึก 
เกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
 
 ๖.๓ การดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบรหิาร (รองอธิการบดี) 
 
 นายนิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แจ้งที่ประชุมว่าการดํารง
ตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ ดํารงตําแหน่งบริหาร (รองอธิการบดี) เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารง 
ตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่   
 มหาวิทยาลัยแจ้งว่า ในส่วนของรองอธิการบดี ให้ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารดําเนินการประชุมตามกลุ่ม 
เพ่ือเลือกกันเอง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี ซึ่งสามารถตรวจสอบวาระการดํารงตําแหน่งได้จากประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ ดํารงตําแหน่งบริหาร  
แทนตําแหน่งที่ว่าง ต้ังแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ซึ่งยังไม่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าว 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ การดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (รองอธิการบดี) 
 
 ๖.๔ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป คือ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๑๕ น. 
 
 มนัญชยา รัตนกิจ สมเกตุ อุทธโยธา 
 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 
 สารุ่ง ตันตระกูล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


